



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๓๔๙๐๑๔

ที่ สฎ ๑๑๓๒/๒๖๔

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน
และขออนุมัติเผยแพร่ ขึ้นเว็บไซต์

เรียน สาธารณสุขอำเภอพนม

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม ได้กำหนดมาตรการกลไก
วางระบบในการป้องกันการรับสินบน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยประกาศมาตรการต่างๆในการป้องกันการรับสินบน ที่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม รับทราบแนวทาง และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จึงขอรายงานผลการกำกับ
ติดตาม ดังกล่าว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งไม่พบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/
แจ้งเบาะแส การรับสินบน และขออนุมัติเผยแพร่ รายงานผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการต่างๆ
เกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน ทางสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม และ
ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม เพื่อให้สาธารณสุขรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสรรเพชญ เรืองอร่าม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ / อนุมัติ

(นายสมาน ว่างาย)

สาธารณสุขอำเภอพนม

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประจำปี ๒๕๖๔
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	วิธีการควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	การเปลี่ยนแปลง หลักการปฏิบัติ ตามมาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนการให้ และรับของขวัญ แก่ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลต่างๆ	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.พนม	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้/ ประกาศเจตจำนง ๒. สุ่มตรวจ ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับ สินบนหรือ รับของขวัญ	
มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนใน กระบวนการ เบิกจ่ายยาตาม สิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาล ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.พนม	๑. ประชุมชี้แจง ๒. ตรวจสอบภายใน ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียน	
มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ สสอ.พนม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ประชุมชี้แจง ๒. ตรวจสอบภายใน ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียน	
มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนประเด็น การรับเงิน บริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.พนม	๑. ประชุมชี้แจง ๒. ตรวจสอบภายใน ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียน	
มาตรการ ป้องกันการ ทุจริตและแก้ไข การกระทำผิด วินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐ	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.พนม	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้/ ประกาศเจตจำนง ๒. สุ่มตรวจ/ติดตาม ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียน	
มาตรการการรับ ของแถม	เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.พนม	๑. ประชุมชี้แจง ๒. ตรวจสอบภายใน ๓. รายงานความเสี่ยง เมื่อพบเหตุการณ์	ไม่มี	ไม่พบการรับ ส่วนแถมพิเศษ	

